

Natatanggal na Elbow Tube Bakery Trolley

Pangunahing tampok ng dmailap elbow tube bsakit ng ulo trolley

1. Napasadya sa iyong mga kinakailangan sa laki ng tray, bilang ng mga runner, puwang sa pagitan ng runners at iba pang mga pagtutukoy, upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at gawin itong gumana sa mga pans ng pagkain, mga kahon ng pagkain, mas mahusay ang pagluluto ng tray.
2. Mga Dulo ay maaaring maging puno mula sa magkabilang harapan at likod. At ito ay Magaan ang timbang para sa kadali upang lumipat
3. Goma na pinahiran na swivel cast ay mataas ang temperatura na lumalaban at maaaring gawin bilang mga braked casters.
4. Mga nagpapatakbo magkaroon ng isang ganap na welded na konstruksyon upang i-frame, ginagawa silang matatag at matibay para sa isang maximum na buhay ng serbisyo.
5. Bumalik sa suporta sa bar at mula sa tray retention bar ay opsyonal para sa tibay at katatagan ng tray sa panahon ng paglipat.
6. Mataas na manoeuvrable at madaling hawakan, akopakikitungo para magamit sa loob ng mga kapaligiran sa paghawak ng pagkain gaya ng panaderya, kusina komersyal at pabrika ng pagkain, pati na rin angkop para sa hinihingi ang mga pang-industriya na kapaligiran.
7. Tsingbuy [hindi kinakalawang na asero trolley tagagawa](#) ay may professional team, mahusay na serbisyo, maaasahang pasulong, isang mahusay na karanasan sa paggawa ng paninda ng trak at paninda.

Marami pang mga larawan ng dmailap elbow tube bsakit ng ulo trolley





Mga larawan sa pabrika at pagpapadala

Ang Tsingbuy Industry Limited ay a nangunguna propesyonal Ang tagagawa ng bakeware ng China at isang karanasan **sheet pan ng rack pabrika** sa serbisyo ng pagpapasadya. Kami ay palaging nagsusumikap sa paggawa ng pinakamahasay na mga produkto sa pagluluto sa hurno, pagngangalit mula sa mga sheet ng sheet, tinapay ng tinapay / tustadong tinapay, mga bag ng baguette, tray ng industriya ng OEM, hindi kinakalawang na asero bakery trolley, paglamig rack at maraming iba pang mga serye ng mga tool sa bakeware. Marami kaming matagumpay at nalulugod na mga kaso sa pagpapasadya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga customer sa Pandaigdig. Ang komersyal na oven rack ay isa sa mga serye ng larget na nagbebenta. Ang aming China pan rack pabrika ay mayaman sa karanasan ng pasadyang komersyal na rack ng oven. Mayroon kaming maraming mga karaniwang pattern para sa iyong pagpili, o maaari mong makuha ang iyong pasadyang pattern.



Our Factory

Our products have been exported to Europe, American, Australia/New Zealand, the Middle East, Asia, Africa and other areas.

...





Makipag-ugnayan sa amin



Zoe Lee

TSINGBUY INDUSTRY LIMITED FACTORY PLANET
OEM & ODM - Bakeware and Customization



Tel

+86 186 1186 6087

+86 0755-85234769



Email

marketing@tsingbuy.com



Skype

+86 186 1186 6087



Whatsapp

+86 186 1186 6087



Web

www.chinabakeware.com



ADD

2 Floor B1 Building, No 22 Dafu Industry
park, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China 518110